



ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ : ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การรับสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2568 - 2569

โดย : admin

ลงวันที่ : สัปดาห์ที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2567

เข้าชม : 128



ประกาศสภรณออมทรพยครุอุบลราชธานี จำกัด

ที่ 33 / 2567

เรื่อง การรับสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2568 - 2569

อาศัยอำนาจตามระเบียบสภรณออมทรพยครุอุบลราชธานี จำกัด ว่าด้วยการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 สภรณออมทรพยครุอุบลราชธานี จำกัด จึงได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกชุดใหม่ ปี 2568 - 2569 โดยกำหนดรายละเอียดการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสภรณฯ ในแต่ละเขต/แต่ละหน่วย ดังนี้

1. การรับสมัคร

สภรณฯ จะเปิดรับสมัครสมาชิกผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิกสภรณฯ ในระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2567 เวลา 08.30 - 16.30 ในวันทำการ ณ หอประชุมปทุมมณีเพลาสภรณออมทรพยครุอุบลราชธานี จำกัด

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิกสภรณฯ ในแต่ละหน่วยเลือกตั้งตามที่สภรณฯ ประกาศกำหนดให้ขอรับใบสมัครที่สภรณฯ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือมอบอำนาจเป็นหนังสือให้สมาชิกคนอื่นดำเนินการแทนก็ได้

สมาชิกที่ได้รับคำสั่งให้ช่วยราชการในหน่วยงานใด ให้สังกัดหน่วยงานนั้น โดยให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้รับรอง

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิกต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ มติคณะกรรมการ คำสั่งสภรณฯ และประกาศที่สภรณฯ กำหนด

2. การดำเนินการเลือกตั้ง

ให้ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกในวันที่ 13 ธันวาคม 2567 เวลา 13.30 น. - 16.30 น. ณ หน่วยเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกที่สภรณฯ กำหนด โดยสมาชิกแต่ละหน่วยเลือกตั้ง ดำเนินการเลือกผู้แทนสมาชิกในอัตราส่วนสมาชิก 35 คน ต่อผู้แทนสมาชิก 1 คน ซึ่งจำนวนสมาชิกให้นับจากทะเบียนสมาชิก ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

การลงคะแนนเลือกตั้งใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ โดยวิธีการเครื่องหมาย (x) ไม่เกินจำนวนของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง ตามที่สภรณฯ กำหนด ณ หน่วยเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกที่สภรณฯ กำหนด

หน่วยเขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงานอื่นใดมีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกไม่เกินจำนวนอัตราส่วนที่กำหนด ให้ถือว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง โดยไม่ต้องจัดให้มีการลงคะแนน

3. การกำหนดหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร

สภรณฯ จะกำหนดหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งในวันรับสมัครตามลำดับผู้ที่มา ก่อนหลังตามวัน เวลาในประกาศรับสมัครหรือกรณีทีในเวลาทีรับสมัครมีผู้สมัครพร้อมกันหลายรายจะให้ผู้สมัครจับบัตรคิวเพื่อจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร

เมื่อผู้สมัครได้หมายเลขประจำตัวแล้วหรือกรณีมีการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งหรือกรณีอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถเข้ารับเลือกตั้งได้ ให้ยึดตามหมายเลขประจำตัวเดิม ตามที่ได้รับในวันรับสมัคร

4. การตรวจสอบและวินิจฉัยคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับเลือกตั้ง

สภรณฯ จะตรวจสอบและวินิจฉัยคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้ง ตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 2 ธันวาคม 2567 กรณีมีการอุทธรณ์ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ